



# ข่าวคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓-๔ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓ E-mail debt25.2562@gmail.com

วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา เกียกกาย คณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาปัญหานี้สินโดยรวมของประเทศ โดยเชิญ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เข้าร่วม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



สถานการณ์หนี้สินโดยรวมของประเทศมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ประกอบกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ทำให้ประชาชนมีความสะดวกในการใช้จ่ายเงิน ในขณะที่การออมของประชาชนลดลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่ายยังคงเป็นปัญหาสะสม และอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและรายได้อ่อนกลางที่มีความสามารถในการชำระหนี้ที่สูงมากนัก จึงอาจมีโอกาที่จะกลายเป็นหนี้เสีย และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยได้

จากการชี้แจงสถานะหนี้สินโดยรวมของประเทศ ประกอบด้วย หนี้สาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมาระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ยังอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนดและอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ภาพรวมสินเชื่อในระบบ ณ ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๒ มีเงินให้สินเชื่อในระบบจำนวน ๒๒.๑ ล้านล้านบาท และสถานการณ์หนี้ภาคครัวเรือน ณ ไตรมาส ที่ ๒ ปี ๒๕๖๒ มีจำนวน ๑๓.๐๘ ล้านล้านบาท โดยระดับหนี้ภาคครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ ๗๘.๗ ทรงตัวจากไตรมาสที่ผ่านมาและมีจำนวนไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ทั้งนี้ หนี้ภาคครัวเรือนบางส่วนถูกนำมาใช้เพื่อการทำธุรกิจซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต และเป็นหนี้ที่มีหลักประกัน เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ จึงมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ส่วนหนี้ของผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มีจำนวนผู้มีรายได้น้อย ๑๔,๖๐๗,๓๐๙ คน และเป็นหนี้นอกระบบ จำนวน ๑.๔ ล้านคน สำหรับการแก้ไขปัญหานี้สินนอกระบบของผู้มีรายได้น้อย



# ข่าวคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ

## สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓-๔ โทรสาร ๐๒ ๒๕๔๒๗๐๓ E-mail debt25.2562@gmail.com

จากฐานข้อมูลลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๐ พบว่ามีผู้มาลงทะเบียน จำนวน ๑๔.๑ ล้านราย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน ๑๑.๔ ล้านราย โดยมีมูลหนี้ในระบบคิดเป็น ๖๘,๐๐๐ ล้านบาท และได้รับการช่วยเหลือแล้วคิดเป็นร้อยละ ๘๔ จากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ

### ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. การรายงานสถานการณ์หนี้ภาคครัวเรือนเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีที่อยู่ในระดับร้อยละ ๗๘.๗ ของจีดีพี ซึ่งเป็นระดับที่ทรงตัวแม้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ควรนำสัดส่วนของหนี้ภาคครัวเรือนต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนมาพิจารณาจะสามารถอธิบายถึงสถานการณ์หนี้ที่ชัดเจนได้

๒. รัฐบาลควรดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรและประชาชนที่ประสบกับปัญหานี้สิน

๓. ภาครัฐควรกำหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้สิน โดยอาจพิจารณาดำเนินการพักชำระหนี้ และควรสนับสนุนให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ อันจะเป็นการสร้างรายได้และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

การประชุมครั้งต่อไป คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประชุมในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา เกียกกาย เพื่อพิจารณา เรื่อง ปัญหานี้สิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยเชิญ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร  
กลุ่มงานคณะกรรมการการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติ  
สำนักกรรมการ ๑  
วันพุธที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อมูล ณ เวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา